



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๒๑๗๐

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ/  
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา  
วิชาการ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร และ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรได้เสนอ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้พิจารณารับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ (Interdisciplinary) นั้น

คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ (Interdisciplinary) และให้นำเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และ สภามหาวิทยาลัย (วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๒. ให้สำนักบริหารฯ จัดทำข้อมูลหลักสูตรที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ และหลักสูตรพหุวิทยาการ และนำเสนอคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารฯ (วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒) เพื่อพิจารณา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ